

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/ว ๗๒๕๑๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ ถนนพาดวารี ตำบลป่าเช่า
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา แจ้งว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญที่นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่ารับประทานทุกวัน จากการติดตามของคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ดี แต่ยังมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ยังเป็นปัญหา เนื่องจากการดำเนินงานด้านนี้โรงเรียนยังดำเนินงานตามบริบทของโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ โรงอาหาร โรงครัว และผู้ประกอบการอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานทุกระดับมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ และบูรณาการสู่การเรียนรู้ นักเรียนที่เป็นผู้รับบริการอาหารของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดี ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินคอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๕๙ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สพฐ. กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งโครงการของโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีความประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพัทธ์ ศิริสรณกุลเกษม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๘๑-๗๒๕๑๖

หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวโหลดที่ WWW.utdone.net หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์